



Lào Cai, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**Thư của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
gửi các bậc phụ huynh học sinh**

Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh!

Trong thời gian vừa qua, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng, đặc biệt là sự đồng thuận, quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, ngành Giáo dục Lào Cai đã và đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để cùng với nhân dân cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19; đồng thời duy trì và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Có được kết quả đó, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của thầy và trò ngành giáo dục, còn có những đóng góp to lớn, sự vào cuộc, ủng hộ mạnh mẽ của các bậc phụ huynh trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục, chăm sóc các em học sinh trong thời gian các em phải nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, tôi xin cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất trước tình cảm, sự quan tâm, đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh trong suốt thời gian vừa qua.

Kính thưa các bậc phụ huynh!

Trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thời gian các em học sinh phải nghỉ học tập trung tại trường có thể còn phải kéo dài thêm. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cá nhân tôi và tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, đồng thuận với các chủ trương của ngành giáo dục; đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, giáo dục các em học sinh. Đặc biệt là trong việc đảm bảo an toàn về sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh; quản lý, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ con em mình trong học tập, sinh hoạt; tạo điều kiện về thời gian, đảm bảo về kỹ thuật và thiết bị để giúp các em học trực tuyến, học qua truyền hình thuận lợi và hiệu quả nhất. Đồng thời, quan tâm, ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tinh thần, vật chất, các trang thiết bị thông tin như điện thoại di động, máy vi tính, tín hiệu, đường truyền internet,... để giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong điều kiện phải học trực tuyến tại nhà để phòng, chống dịch bệnh.

Với tình cảm trân trọng, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT, các thầy cô giáo và các em học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các bậc phụ huynh học sinh về tất cả những gì tốt đẹp nhất mà quý vị đã dành cho thầy và trò chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua bằng những tình cảm, việc làm cụ thể và thiết thực. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của thầy và trò ngành giáo dục cùng với sự quan tâm, đồng thuận, ủng hộ, vào cuộc mạnh mẽ của các bậc phụ huynh, thầy và trò chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy nội lực, trí tuệ, sức sáng tạo của mình để cùng với nhân dân cả nước sớm giành chiến thắng trước đại dịch Covid-19 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Ninh